

# Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ 22 đã tìm được chỗ

Mặc dầu đã trải qua 22 năm, nhưng mỗi năm tìm cho ra một địa điểm để tổ chức Khóa học, cũng không phải là dễ dàng !

Với chủ trương mỗi năm phải lưu chuyển tổ chức ở một nước trong vùng Âu châu để các địa phương có cơ hội tiếp xúc, quen biết với tất cả công việc và nhân sự trong toàn Giáo hội, cho nên mới có phần vất vả tìm kiếm địa điểm ở mỗi nước hay mỗi địa phương.

Năm nay, 2010, như đã loan tin trước đây, Chư Tôn Đức ở các nước Anh và Thụy Sĩ đã báo tin vào cuối năm 2009 là không tìm ra địa điểm tổ chức Khóa học. Mọi người hết sức nóng ruột. Và một lần chốt gia tâm tìm kiếm khắp nơi trong địa phương của mình. Cuối cùng có 3 địa điểm :

Một, ở Anh quốc, vùng **Luân Đôn**, có một trường Trung Học cho thuê vào thời gian mình mong muốn (*cuối tháng 7 đầu tháng 8*), nhưng phòng thể thao lớn (*thường dùng làm Chánh Điện*) họ đã lỡ cho một tổ chức khác mượn rồi.

Hai, một trường nội trú lớn chứa khoảng **500 chỗ**, cảnh trí đẹp ở vùng **Normandie (Pháp)** cũng sẵn sàng đón nhận mình vào thời gian nói trên nhưng với giá khá cao và phải trả trước **50%**. Đường đi thì không thuận tiện, nhất là sử dụng máy bay hay xe lửa.

Ba là Trường Trung Tiểu học ở Đức, vùng **Dusseldorf**. Các giới chức ở đây hết sức hoan nghênh. Vì theo họ, trước đây cũng đã có một lần tổ chức Thiên chúa giáo Âu châu sử dụng sinh hoạt tại trường này. Đường đi đến rất dễ dàng thuận tiện cho cả 3 thứ : máy bay, xe lửa hay xe nhà. Giá cả không đắt lắm. Chỉ có bếp nấu thì không lớn không thể dùng để nấu cho 500 người ăn được. Nhưng ngược lại có một nhà hàng Việt Nam là người biết nấu chay chịu lãnh phần cung cấp mỗi ngày 2 bữa ăn làm sẵn đóng hộp, đúng giờ chờ đến đủ số cho học viên với giá **2€50** một bữa. Phần điểm tâm và ăn phụ có thể sử dụng nhà bếp nhỏ tại trường. Và ban giám đốc có thể cho mình dựng một lều nhỏ bên cạnh để nấu nướng bổ túc thêm. Ban Trai Soạn sẽ nhẹ hơn nhưng Ban Hành Đường phải tăng cường nhân số.

Thăm viếng 3 trường, sau cùng quý thầy quyết định chọn trường ở Đức để thí nghiệm một năm "*đổi mới*" kiểu ăn uống thử xem có tiện lợi nhẹ nhàng hơn hay là không ?

Tóm lại, kính bạch Chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần : tìm được một trường đúng như mình muốn thật là vất vả. Được điều này mất điều nọ. Nhưng công việc còn lại cũng không phải dễ dàng. Đó là việc tổ chức điều hành Khóa học và vận động học viên các giới tham dự. Xin mời Quý vị xem chi tiết trong bản tin kỳ này để biết rõ hơn. Ở đây xin tóm tắt mấy điểm chính :

Thời gian : **Từ 22/7 đến 01/08/10.**

Địa điểm : **Trường Gesamtschule an Der Ert. Aurinstr 59 - 41466 Neuss (Dusseldorf - Đức).**

Ban tổ chức địa phương :

**TT Thích Thông Trí (Trưởng ban).**

**ĐĐ Thích Hạnh Giới (Phó ban).**

Tăng khách đặc biệt về giảng huấn cho năm nay :

**HT Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ).**

**HT Thích Đồng Tuyên (Hoa Kỳ).**

**TT Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ).**

Vấn đề sau cùng xin thỉnh cầu Chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần, nhất là "*cựu*" học viên các Khóa trước hết sức vận động tạo điều kiện dễ dàng cho học viên mới tham gia đông đảo nhất là giới trẻ để bù lại công lao cực nhọc của Chư Tôn Đức và bà con Phật tử đã vất vả hàng năm và cố tâm xây dựng, duy trì thành một sinh hoạt tốt đẹp suốt 22 năm qua tại vùng đất Âu châu này. Đó là một thành quả trân quý mà chúng ta có bổn phận phải gìn giữ và phát huy.

\* \* \*

Như mọi năm trước, những học viên lớn tuổi, các em Gia Đình Phật tử, các vị không có phương tiện di chuyển riêng, có thể tập trung về chùa Khánh Anh (*Bagneux*) đi xe ca. **Xe ca sẽ khởi hành từ Chùa Khánh Anh Bagneux lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22/07/10. Và sẽ trở về lại chùa Khánh Anh tối chủ nhật 01/08/10.** Dự trữ thời gian di chuyển bằng xe ca từ chùa đến Khóa học ở Đức (*Neuss-Dusseldorf*) khoảng 7 tiếng đồng hồ. **Lệ phí 90€ khứ hồi.**

Những học viên nào muốn đi xe ca, xin ghi tên và đóng lệ phí càng sớm càng tốt để nhà chùa biết rõ số lượng mà muốn xe trước. Cám ơn.  
*(Trích trong Bản tin Khánh Anh 4/2010 số 83)*